
sþ. 169. Fyrirspurn [155. mál]
til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um lækningarmátt jarðsjávarins við Svartsengi.

Frá Gunnari G. Schram.

Hverjar eru niðurstöður rannsóknar, sem gerð var á vegum heilbrigðisráðuneytisins á
liðnu sumri, á lækningarmætti jarðsjávarins við Svartsengi?


